



ปีที่ 39 ฉบับที่ 172 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สถาบันวิจัยฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิจัย วิชาการ งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิจัย ครั้งที่ 1 : วิจัย วิชาการ งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ครั้งนี้ว่า เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค อีกทั้งเพื่อเป็นเวที ทางวิชาการให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคลากรจากสถาบันศึกษาต่างๆและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไป

สำหรับรูปแบบการประชุมจะมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบ oral presentation การนำเสนอผลงานแบบ poster presentation และการจัดนิทรรศการงานวิจัยและสร้างสรรค์ การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในหัวข้อหลักคือ วิจัย วิชาการ งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีกลุ่มการนำเสนอผลงานเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบของบทความทางวิชาการอีกด้วย

ผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบ oral presentation การนำเสนอผลงานแบบ poster presentation และการจัดนิทรรศการงานวิจัยและสร้างสรรค์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์และส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ตามรูปแบบที่กำหนดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 075-377742, 086-4703673

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

โลกอาหรับ โลกการศึกษา และทฤษฎีโดมิโน

อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี

หลายสิบปีก่อนประเทศไทยถูกจับตาจากประเทศตะวันตกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ประเทศอาจถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าครอบงำหลังจากที่ลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศมหาอำนาจขยายความเชื่อและแนวคิดเข้าสู่ประเทศจีนและหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น และมีแนวโน้มว่าการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ดังกล่าวจะเข้าสู่ประเทศไทย ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ตามหลักการทฤษฎีของโดมิโนที่คอมมิวนิสต์เข้าแทรกซึมได้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ตามแนวความคิด ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่อาจเข้ามาแทรกซึมในประเทศไทยได้ ทำให้ทฤษฎีโดมิโนของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องหยุดยั้งโดยปริยาย

และในขณะนี้ทฤษฎีโดมิโนได้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง แต่คราวนี้มีใช้การขยายตัวของลัทธิหรือความเชื่อที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง แต่เป็นการลุกฮือของประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของผู้นำที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน และไม่สามารถบริหารจัดการประเทศตามที่เคยสัญญาให้ไว้กับประชาชน เมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้นำของประเทศได้ โดยเริ่มจากประเทศตูนิเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยมีสาเหตุสำคัญจากการที่บัณฑิตตงงานคนหนึ่ง ถูกตำรวจจับข้อหาขายผลไม้ตามริมฟุตบาทไม่ได้รับอนุญาต โดยภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศตูนิเซียนั้นอยู่ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนอัตราค่าครองชีพที่สูงเกินกว่าประชาชนจะรับได้ จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวทำให้บัณฑิตตงงานผู้นั้นไม่พอใจและจุดไฟฆ่าตัวตายประท้วงรัฐบาล อันเป็นชนวนสำคัญต่อการลุกฮือของประชาชนต่อต้านรัฐบาล และทำให้ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมานานต้องลุกจากเก้าอี้และลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศในที่สุด

จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปลุกกระแสความต้องการความเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองที่ผูกขาดโดยกลุ่มผู้นำกลุ่มเดียวในประเทศอียิปต์ โดยประธานาธิบดีมูบารัคที่ครองอำนาจมานาน จนในที่สุดพลังประชาชนก็สามารถโค่นล้มและผลักดันประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งและต้องลี้ภัยทางการเมืองเช่นกัน

ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ขยายตัวไปยังประเทศอิหร่าน จอร์แดน ซีเรีย และเยเมน โดยเฉพาะประเทศอิหร่านที่นานาประเทศกำลังเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษจากปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟกต์ดังกล่าว เนื่องจากอิหร่านนั้นคือรัฐอิสลาม ที่หลักกฎหมายอิสลามเป็นเครื่องมือในการบริหารปกครองประเทศ มากกว่าหลักกฎหมายที่เน้นถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สำคัญประธานาธิบดีอมาดีเนจาดี ผู้นำสูงสุดของประเทศ พยายามต่อต้านการชุมนุมและประท้วงขับไล่ผู้นำอย่างรุนแรง มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลเพื่อต่อต้านกลุ่มที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลและต้องจับตามองว่า พลังมวลชนของประเทศอิหร่านจะมีพลานุภาพพอที่จะโค่นล้มรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีอมาดีเนจาดีได้หรือไม่ ในกรณีการต่อต้านหรือการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ

โลกอาหรับ โลกการศึกษา และทฤษฎีโดมิโน (ต่อจากหน้า 2)

อันพึงมีพึงได้ของชาวอาหรับนั้นผู้เขียนมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ 3 ปีก่อน ขณะที่ผู้เขียนเรียนอยู่ในมาเลเซีย ในมหาวิทยาลัยที่ผู้เขียนศึกษาอยู่ เคยมีการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงของนักศึกษาอาหรับด้วยกันระหว่าง นักศึกษาชาวลิเบียและนักศึกษาซีเรีย โดยมีชนวนการทะเลาะวิวาทดังกล่าวเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประเทศ และพาดพิงไปถึงกรณีเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้มีการรวมกลุ่มนักศึกษาอาหรับของแต่ละฝ่ายและยกพวกตะลุมบอนเข้าด้วยกัน กว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียเคลียร์ปัญหาดังกล่าวได้ เลือดตกยางออกไปหลายคนทีเดียว

จากโลกอาหรับมาถึงโลกการศึกษาที่ผู้เขียนตั้งหัวข้อบทความไว้ ซึ่งผู้อ่านอาจสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับโดมิโนเอฟเฟคอย่างไร หากผู้อ่านติดตามข่าวการศึกษาในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมา ปรากฏข่าวสารที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยบ้าง หรือโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นที่กำลังประสบผลแห่งการกระทำของตนในหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ปลดคณบดีท่านหนึ่งออกจากตำแหน่งโดยไม่มี ความผิด เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของอดีตอธิการบดี จนทำให้นักศึกษาประท้วงขับไล่อธิการบดีและในที่สุดสภามหาวิทยาลัยก็ปลดอธิการบดีท่านนั้นออกจากตำแหน่ง หรือกรณีของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย รามคำแหง อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงและอาญา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวม มูลค่า 600 ล้านบาท รวมถึงการออกคำสั่งขยายเวลาราชการแก่ ข้าราชการเกษียณอายุ โดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

จากทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นผลสะท้อนความเหมือนและความต่างของผู้นำประเทศ หรือ ผู้นำสถาบันการศึกษาที่หลงในอำนาจ และใช้อำนาจไปในทางที่ผิด ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุสำคัญของการบริหารที่ไม่โปร่งใส หรือการทุจริตคอร์รัปชันในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในแง่ทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องและผู้ใกล้ชิดอย่างขาดความถูกต้องและยุติธรรม และการทุจริตในการจัดการบริหารงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

แม้ว่าการพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ของอธิการบดีหรือผู้บริหารและมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย จะมีความแตกต่างของการพ้นจากตำแหน่งผู้นำของกลุ่มประเทศอาหรับในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ก็ตาม

แต่ถ้าหากพิจารณาถึงสาเหตุสำคัญของชนวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นพบว่าปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด เหตุการณ์โดมิโนเอฟเฟค นั้นล้วนแล้วมาจากการที่ผู้นำของประเทศ ผู้นำทางสถาบันการศึกษา ใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การแต่งตั้งบุคคลพวกพ้องโดยมิได้คำนึงถึง ความถูกต้องและความเป็นธรรม รวมถึงการดูแลประชาชน หรือบุคลากรที่ขาดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทำให้ประชาชนหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกถึงความไม่ถูกต้องและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโลกอาหรับ และโลกการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน และนี่คือทฤษฎีโดมิโน หรือโดมิโนเอฟเฟค สำหรับโลกอาหรับและ โลกการศึกษาที่อาจมีอีกหลายประเทศหรือหลายสถาบันการศึกษาต้องเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์โดมิโนเอฟเฟคนี



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด

วันที่สามในการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ปีนี้มีการกำหนดสอบไว้ยาวเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่ 21-25, 28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2554 นักศึกษาจะได้มีเวลาเตรียมตัวสอบในแต่ละวิชาได้อย่างเต็มที่ หลังจากนักศึกษาสอบเสร็จ...อาจารย์ก็เร่งตรวจข้อสอบและออกเกรดกันต่อไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ก็ได้กำหนดเวลาส่งเกรดออกมาแล้ว มีให้เลือกทั้งแบบออนไลน์ และส่งด้วยใบเกรด แล้วแต่สะดวกจะเลือกใช้แบบไหน ขอเพียงส่งตามวันเวลาที่กำหนดไว้แบบออนไลน์ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบศ. ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ส่งด้วยใบเกรดส่งผลการเรียนที่สำนักงานคณะ ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม 2554 ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และ บศ. ส่งผลการเรียนตั้งแต่ 7-9 มีนาคม 2554 และสำนักงานคณะส่งผลการเรียนที่สำนักส่งเสริมฯ ในวัน 10 มีนาคม 2554 ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบศ.

ยังคงเป็นข่าวในแวดวงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องของการสรรหาคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครมาตั้งแต่ 31 มกราคม 2554 โดยผู้สมัครหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลภายนอก ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านงานทะเบียนและประมวลผล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริการด้านใดด้านหนึ่ง ที่สำคัญต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยได้ตามสมควร รับสมัครและเสนอชื่อภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ (ดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)

วันนี้ (23 ก.พ.) มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.ศุภจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงานและคณะประมาณ 7 คน ที่มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองฯ วิมล คำศรี คุณสุรัชย์ วังบุญคง คุณกมล บุญเมือง คุณมงคล จุลโพธิ์ คุณสุวัฒน์ หนูวรรณ และคุณก่อกานต์ ประเสริฐ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องพรหมโยธี วิทยาการโดย คุณวิชัย แซ่หลี่ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 นครศรีธรรมราช ส่งรายชื่อเพิ่มเติมด่วนที่คุณวัชรภรณ์ ลิ้มพันธ์ สายใน 258 ภายในวันนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมของ 108 วาตะแห่งความสุข “คำพูดจะหลุดจากปาก ต้องคิดให้ดี เสียก่อน ไม่ใช่ห้ามพูดแต่ต้องระมัดระวังคำพูด” สวัสดิ์ดีคะ